

เมนแคมปัส "ดอยงาม"

จากที่รู้จักในนาม "อาคารชั่วคราว" 12 หลัง ที่ก่อสร้างเพื่อใช้เป็นสถานที่ทำงาน เรือน และ ปฏิบัติการ เป็นบ้านหลังที่ 2 ต่อจากโรงเรียนเทศบาล 6 บัดนี้ ท่านรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รศ.สุปรียา หิรัญโร ได้ตั้งชื่ออาคาร 12 หลังนี้ว่า "อาคารส่วนหน้า" นับแต่นั้นต่อไป คำว่า "อาคารชั่วคราว" จะกลายเป็นตำนานไว้เล่าขาน...แล้วนะ

ทุ่มเงินอีก 7.5 ล้านบาท เพื่อดำเนินการพัฒนามา "อาคารส่วนหน้า" เพื่อให้สามารถใช้งานได้ อย่างเต็มที่ และมีประสิทธิภาพ ทั้งภายนอกและ ภายในอาคาร จึงส่งผลให้ต้องเปลี่ยนสถานที่ในการจัดงานเนื่องในโอกาสครบรอบ 1 ปีของการสถาปนามหาวิทยาลัยฯ ส่วนจะย้ายไปจัดที่ไหน คงจะต้องติดตามกันต่อไป นอกจากนี้ จากสภาพดินฟ้าอากาศที่ฝนตกเกือบทุกวัน จึงส่งผลให้สภาพพื้นที่ไม่เหมาะสมสำหรับงาน "GROUND BREAKING" จึงขอเลื่อนงานนี้ออกไปอีกเช่นกัน

บัดนี้ งานก่อสร้างส่วนหน้า เกือบจะเสร็จ ครบ 100% งานปลูกหญ้าได้ปลูกไปแล้ว ดังนั้นจึงไม่ต้องห่วงเรื่องต้นไม้ ส่วนอาคาร สถานที่ โดย "ลุงประทีป" ได้จัดทำเรือนเพาะชำ จัดเตรียมต้นไม้ ทั้งไม้ยืนต้น ไม้ประดับเป็นพันๆ ต้น ทั้งต้นไม้ใหญ่ ต้นเล็ก ปลูกได้ทั้งภายนอกและภายในอาคาร รับรองได้ว่าไม่แห้งแล้งแน่

และขอกระซิบด้วยว่ามี "กวางเครือ" เตรียมไว้ด้วย ใครสนใจให้ติดต่อได้ที่ท่านอาจารย์ยุทธนาเป็นการส่วนตัว

สองเดือนแล้วสำหรับโครงการก่อสร้างอาคารถาวร มูลค่ามากกว่าสองพันสามร้อยล้านบาท บอกว่าเป็นการเริ่มงานที่ดี ยังไม่มีอุปสรรค มี การสำรวจแนวถนน ปรับแก้แนวถนนให้สอดคล้องกับสภาพที่ดิน บรรยากาศของมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่บนเขา ซึ่งมีอยู่ไม่กี่แห่งในเมืองไทย เริ่มมีให้เห็นเป็นถนนแนวทะยานขึ้นสู่เนินเขาเป็นลูกๆ แล้ว ค่อยๆ เลี้ยวลัดเลาะตามไหล่เขาลงสู่ที่ต่ำ รวดรกรก รวดซุดดินมากกว่า 10° ขึ้น กำลังปรับดิน ขุดกลบ เพื่อ เปิดแนวเข้าสู่อาคารหลังต่างๆ การเจาะสำรวจดิน ได้เริ่มทำงานแล้ว เพื่อนำข้อมูลไป กำหนดความยาวของเสาเข็ม การคัดเลือกที่ปรึกษา ควบคุมงานกำลังจะเริ่มขึ้น คนงานก่อสร้างมากกว่าหนึ่งพันคน เริ่มจะอพยพเข้าไปสู่พื้นที่ก่อสร้างพร้อมๆ กับการย้ายที่ทำงาน ที่เรียนเข้าสู่ "อาคารส่วนหน้า"

นี้เป็นรายงานล่าสุด คอยติดตามความคืบหน้าทุกๆ เดือน แล้วมิถุนายน 2544 บ้านหลังที่ 3 ระยะเวลา จะเปิดให้ทุกคนเข้าไปใช้

ความปรารถนาอันสูงส่งของชาวเชียงใหม่ ประสบผลสำเร็จอย่างงดงาม เมื่อมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงถูกบรรจุโครงสร้างสร้งขึ้น ณ แผ่นดินพ่อบุญ มังราชมหาราช ในเวลาเดียวกัน พระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี "ปลูกป่า สร้างคน" ได้ถูกสานทอขึ้นอย่างวิจิตร ด้วยความตั้งใจที่พิสุทธิ์ของผู้บริหาร และ ณ จุดนี้โอกาสนานเท่านาน (แต่ก็ลืมนไม่ได้) ที่มีบุคคลหนึ่งเผ่าห้วงโย อย่างทนถนอมอยู่เบื้องหลังของการสร้างมหาวิทยาลัย คือ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช (ขอกราบอนุญาด นำนามมาลงไว้ที่นี้ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง)

งานต้นไม้ใบหญ้า เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย กำลังก้าวเดินไปด้วยหาคดเหวี่ยงแต่มีกำลังใจ และในที่สุดโครงการก่อสร้างเรือนเพาะชำของมหาวิทยาลัย ก็ได้รับการสนับสนุนจากท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2542 ด้วยวงเงินเริ่มต้น 89,661 บาท กับคนงานอีก 3 คน ปัจจุบัน (8 กันยายน 2542) มีผลงานการผลิตพันธุ์ไม้ที่ขอเรียนให้ผู้สนใจได้รับทราบ

กลุ่มต้นไม้ร่มและหมาก ได้แก่ ปาล์มคิง ปาล์มเปติโกส ปาล์มขวด ปาล์มพัด หมากเขียว หมากเหลือง ฯลฯ บางชนิดมีต้นโตพอที่จะใช้ในการตกแต่งสถานที่ได้แล้วเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 4,699 ต้น

1. กลุ่มไม้หอม เช่น ต้นบุญนาถ ต้นจำปา ต้นจำปี ต้นแก้ว ฯลฯ จำนวน 2,700 ต้น

2. กลุ่มไม้ใบและไม้ดอกไม้ประดับ ได้แก่ เสือโคร่ง, หุปลาช่อน, เทียนฝรั่ง, คริสมาส, วาสนา, โกสน และเล็บครุฑ จำนวน 1,517 ต้น

3. กลุ่มไม้ป่า ได้แก่ ตะเคียนทอง, สมอทิเบก, มะขามป้อม, ขางนา, แคนแสด, สะตอ และเสลา ฯลฯ จำนวน 14,950 ต้น

4. กลุ่มไทร มีทั้งไทรฮ้อย, ไทรใบยาว, ไทรใบด่าง และไทรทอง รวม 685 ต้น

5. โครงการวิจัยและพัฒนาพืชสมุนไพร กวางเครือ ซึ่งเป็นงานร่วมระหว่างส่วนอาคารสถานที่กับฝ่ายวิชาการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ผลผลิตที่เกิดขึ้นในข้อ 1-5 หากจะคิดเป็นมูลค่าระดับราคาตลาดแล้ว จะมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 491,020 บาท (24,511 ต้น x 20 บาท/ต้น)

กลุ่มผู้ปฏิบัติงานระลึกอยู่ตลอดเวลาว่า ทำ งานครั้งนี้ทำเพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระย่า "ได้งบประมาณมา 1 บาท ต้องตั้งใจทำให้ได้มากกว่า 1 บาท"

พิมพ์ใช้จริง

0 พ.ย 2542